

มฟล.จัดงานสืบสานแนวพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ร่วมเฉลิมฉลองวันสถาปนา 12 ปี กับ 4 กิจกรรมยิ่งใหญ่

เนื่องในโอกาสครบรอบ 12 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมทางวิชาการ การประชุมวิชาการ “12 ปี ตามรอยสมเด็จพระเจ้า” การจัดนิทรรศการแสดงผลงานและความก้าวหน้าทางวิชาการ รวมทั้งนิทรรศการเทิดพระเกียรติคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ของหน่วยงานที่ดำเนินงาน/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสอันเป็นพิเศษนี้ โดยมีรายละเอียดการจัดกิจกรรมดังต่อไปนี้

1.การประชุม “แม่ฟ้าหลวงวิชาการ” ประจำปี พ.ศ. 2553 : 12 ปี ตามรอยสมเด็จพระเจ้า ขึ้น เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยที่สำคัญๆ ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสู่สังคม รวมถึงจัดให้มีการเสวนาอภิปรายในหัวข้อ “ทางรอดของประเทศไทยในภาวะวิกฤตทางด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม” เพื่อระดมความคิดและแสวงหาแนวทางรอดของประเทศให้พ้นวิกฤต ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://www.mfu.ac.th/other/mfusymposium53/index.php>

2.สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.) ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว สมาคมสภาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร และหน่วยงานราชการทางด้านเกษตรและอุตสาหกรรม กำหนดจัดให้มีงานประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร: อาหาร สุขภาพ และการค้า (International Conference on Agriculture and Agro-Industry: Food, Health and Trade: ICAAI 2010) เพื่อให้เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ รวมถึงการเสนอความก้าวหน้าของวิทยาการ ผลงานวิจัยของผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ นักวิจัยและบุคคลผู้สนใจผลงานวิจัยทางด้านอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ รวมถึงเศรษฐกิจการคั่วของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในงานวิจัยที่จะมีขึ้นทางด้านเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรทั้งในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติในโอกาสต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://www.icaai2010.com/>

3.จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 12 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยจะจัดกิจกรรมหลักคือ การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ การ



แข่งขันบรรยายธรรม การแข่งขันโต้วาทีธรรมะ การบรรยายธรรม โดยพระนักเทศน์ที่มีชื่อเสียง การจัดนิทรรศการส่งเสริมพระพุทธศาสนา และภายในงานขอเชิญทุกท่าน เข้าร่วมฟังการบรรยายธรรม เรื่อง “ความรับผิดชอบของคนไทยที่พึงมีต่อบ้านเมือง” โดย พระมหาภูมิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) วันศุกร์ที่ 19 พ.ย. 53 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://intranet.mfu.ac.th/system/mfunews/prnewsft1.php?newsid=4732>

4.การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติคุณ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ของหน่วยงานที่ดำเนินงาน/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาส ครบรอบ 12 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีหน่วยงานทั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมจัดนิทรรศการกว่า 20 หน่วยงาน ซึ่งนิทรรศการจะจัดแสดง ณ โถงอาคารเรียนรวม C1 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมรับฟังการเสวนา จากผู้นำกลุ่มชาวบ้านหมู่บ้านนางแลใน หัวข้อ “การณรงค์การปลูกหญ้าแฝก” ซึ่งถือเป็นการบูรณาการความรู้ทางวิชาการและการพัฒนาชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน เพื่อเป็นการสืบสานปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอีกทางหนึ่ง